

เทศกาลตกปลาน้ำแข็งเมืองฮวาซอนเปิดฉากตระการตา ด้วยประติมากรรมน้ำแข็งและโคมไฟรูปปลา



ฮวาซอน, เกาหลีใต้-16 ม.ค.-พีอาร์นิวสไวร์/อินโฟเควสท์

เทศกาลตกปลาน้ำแข็งประจำปี ณ เมืองฮวาซอน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดคังวอน ประเทศเกาหลีใต้ เปิดฉากขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยภายในซึ่งจัดโดย NARA Foundation ประกอบไปด้วยการจัดแสดงและกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิ การตกปลาน้ำแข็ง การจับปลามือเปล่า ลานประติมากรรมน้ำแข็ง และถนนประดับโคมไฟรูปปลา

<http://photos.prnasia.com/prnvar/20170113/8521700254-a>

“เทศกาลประจำปีนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. จนถึงวันที่ 5 ก.พ. โดยจะเน้นไปที่กิจกรรมในยามค่ำคืน หลังจากมีเสียงเรียกร้องจากทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าอยากให้งานนี้มีกิจกรรมบันเทิงยามค่ำคืนเอาใจเหล่าคนนอนดึก” คณะผู้จัดงานกล่าว

<http://photos.prnasia.com/prnvar/20170113/8521700254-b>

ชอย มุน-ชุน เจ้าเมืองฮวาซอน เปิดเผยว่า “เราได้เพิ่มกิจกรรมมากมายเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถร่วมสนุกในช่วงกลางคืน เพราะเราต้องการทำให้เทศกาล Hwacheon Sancheoneo Festival ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนี้ เป็นเทศกาลที่ผู้มาเยือนสามารถอยู่เที่ยวค้างคืนได้ โดยเราได้รับความร่วมมือจากประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่น และกองทัพ ในการจัดงานให้สำเร็จลุล่วง”

ฮวาซอนเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเกาหลีเหนือ โดยกล่าวกันว่าประชากร 27,000 คนของเมืองฮวาซอนนั้น เป็นทหารมากกว่าพลเรือน ขณะที่เทศกาลตกปลาน้ำแข็งได้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเยือนเมืองฮวาซอนปีละกว่า 1 ล้านคน

สำหรับงานเทศกาลในปีนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้มีพิธีจุดโคมไฟรูปปลา 27,000 ดวง เท่ากับจำนวนประชากรของเมืองฮวาซอน ซึ่งจะทำให้ Seon Deung Street หรือถนนโคมปลา สว่างไสวไปตลอดช่วงเทศกาล

ในส่วนของลานประจำเมืองนั้นได้มีการจัดแสดงประติมากรรมน้ำแข็งประมาณ 30 ชิ้น ซึ่งถือเป็นการจัดแสดงในร่วม

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยผลงานประติมากรรมเหล่านี้เป็นฝีมือการรังสรรค์ของศิลปินมือฉมังจากเทศกาลหิมะและน้ำแข็งโลก หรือ Ice and Snow World ที่ฮาร์บิน ประเทศจีน ที่ได้มาร่วมกันแกะสลักก้อนน้ำแข็งให้กลายเป็นสถานที่สำคัญ ๆ ของโลกเพื่อจัดแสดงที่งานนี้ ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมจนถึงวันที่ 12 ก.พ.

นอกจากการจัดแสดงแล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้เพลิดเพลินไปกับการหย่อนเบ็ดลงในหลุมบนแม่น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็ง เพื่อจับปลา sancheoneo ซึ่งเป็นปลาเทราท์ภูเขาชนิดหนึ่ง อีกทั้งยังจะได้สนุกสนานไปกับการจับปลามือเปล่าอีกด้วย

ในปีที่แล้ว เทศกาลตกปลาน้ำแข็งเมืองฮวาซอนได้รับเลือกให้เป็นเทศกาลที่เป็นตัวแทนของเกาหลีใต้ อีกทั้งยังติด 1 ใน 4 เทศกาลฤดูหนาวระดับโลก ร่วมกับ Ice and Snow World ของจีน Sapporo Snow Festival ของญี่ปุ่น และ Winter Carnival ของแคนาดาด้วย

เทศกาลตกปลาน้ำแข็งฮวาซอนจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2546 และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 1 ล้านคน ทุกปีตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การจัดงานเทศกาลทั่วโลก

เมื่อปีที่แล้วจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทำลายสถิติทะลุ 780,000 ราย ขณะที่สื่อต่างประเทศได้เผยแพร่ภาพของผู้คนหลายพันคนที่กำลังสนุกสนานไปกับการตกปลาน้ำแข็งในเมืองฮวาซอน

นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา รัฐบาลเกาหลีใต้ได้คัดเลือกให้เทศกาลนี้เป็นเทศกาลตัวแทนของเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นปีที่ 4 ปีติดต่อกัน ทั้งยังได้รับการยอมรับเป็นเทศกาลเพียงหนึ่งเดียวที่เปิดให้เข้าชมในยามค่ำคืน

จากการสำรวจโดยเมืองฮวาซอน ได้มีการประมาณการว่าเทศกาลนี้สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นถึง 9.91 หมื่นล้านวอน (84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

สำหรับในปีนี้ ชาวเมืองฮวาซอนกว่า 70% ได้มีส่วนร่วมในเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง โดยผู้สูงอายุได้ประดิษฐ์โคมไฟรูปปลา ส่วนคนวัยอื่น ๆ ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และอำนวยความสะดวกด้านที่พักแก่นักท่องเที่ยว ขณะเดียวกัน ชาวเมืองมากกว่า 15,000 รายยังได้อาสาเป็นไกด์นำเที่ยว ควบคุมการจราจร และทำความสะอาด ซึ่งคณะผู้จัดงานก็ได้แจกบัตรกำนัลมูลค่ารวม 1.26 พันล้านวอนให้แก่ชาวเมืองที่มีส่วนร่วมในเทศกาลนี้

รูปภาพ - <http://photos.prnasia.com/prnh/20170113/8521700254-a>

รูปภาพ - <http://photos.prnasia.com/prnh/20170113/8521700254-b>